



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๒๓ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหรือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการ
ประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๘๐๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอังษฤงจักร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐

มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	<p>๑. การชนไก่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้มีการชนไก่ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา เท่านั้น ทั้งนี้จะอนุญาตให้มีการชนไก่ในแต่ละสังเวียนได้ไม่เกินห้าวันต่อเดือน ซึ่งขณะนี้ได้มีการขอเพิ่มวันการชนไก่ในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น ขอให้กรมการปกครองพิจารณาถึงความเหมาะสมเหตุผล พร้อมทั้งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. สุราพื้นบ้าน/สุราชุมชน ขอให้อนุรักษ์สุราพื้นบ้าน/สุราชุมชนโดยให้กรมการพัฒนาชุมชนดูแลการส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๓. การเปิดด่าน ๒๔ ชั่วโมง ให้จัดทำข้อมูลจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนทั้งหมด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความจำเป็นและเหมาะสมในการขยายเวลาเปิดด่านโดยขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน</p> <p>๔. แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ขอให้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันพิจารณาหาวิธีช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาปรัง</p> <p>๕. เหมืองแร่โปแตช ขอให้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตช ผลที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ</p> <p>๖. คลองในกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องน้ำเสียในคลองของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งพิจารณาคคลองที่สามารถจัดกิจกรรม เช่น ตลาดน้ำในคลอง เป็นต้น</p>	<p>ปค.</p> <p>พช.</p> <p>ปค. , ส.ป.มท. (ตท.)</p> <p>ปค. , สส. , พช.</p> <p>ปภ. , ยผ.</p> <p>กทม.</p>	
การจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน)	<p>กรุงเทพมหานคร (ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>การจัดกิจกรรมถนนคนเดินของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๖ โซน ประกอบไปด้วย</p> <p>๑. กรุงเทพใต้ ถนนสีลม จัดประจำทุกวันอาทิตย์ โดยเน้นเป็นถนนอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สินค้าราคาถูกคุณภาพดี ซึ่งได้ดำเนินการแล้วและประสบความสำเร็จ</p> <p>๒. กรุงเทพกลาง ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์และถนนข้าวสาร เขตพระนคร เน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ</p>	<p>กทม. , พช.</p>	<p>- เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</p> <p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)</p> <p>- ประจำ สสท. (พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</p> <p>- คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ๕ เขตจตุจักร</p> <p>๔. กรุงเทพมหานคร กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณา คือ ถนนคนเดินข้างที่ทำการการเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิและถนนสวนสยาม เขตคีนายาว</p> <p>๕. กรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์เริ่มจากแยกถนนบางขุนนนท์ถึงหน้าสวนบรมราชชนนี (เยื้ององค์การสวนยาง) เขตบางกอกน้อย เน้นในเรื่องสินค้าทางการเกษตร</p> <p>๖. กรุงเทพมหานคร บริเวณใต้สะพานพระราม ๙ เขตราชบุรีบูรณะ ลักษณะถนนสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน/อาหารศิลปวัฒนธรรม สินค้าราคาถูกคุณภาพดี</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>ถนนคนเดินในจังหวัดถือว่าเป็นการดำเนินการของตลาดนัดชุมชน ขณะนี้มีการจัดถนนคนเดิน ๙๕๗ แห่งใน ๕๐ จังหวัด เป็นตลาดเชิงวัฒนธรรมที่มีทั้งสินค้าเกษตร อาหาร การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ฯลฯ สถานที่จัดงานส่วนใหญ่ใช้บริเวณถนนหน้าศาลากลาง สวนสาธารณะ ในระดับอำเภอดำเนินการแล้วใน ๓๐๐ แห่งโดยจัดงานสัปดาห์ละครั้ง</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การจัดถนนคนเดินในระดับจังหวัด อำเภอ ขอให้มีส่วนราชการพื้นฐานของชุมชนด้วย เช่น สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เป็นต้น</p>		
การจัดระเบียบทางเท้า	<p>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>ในการจัดระเบียบทางสังคมในครั้งนี้นักกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบแต่ไม่ใช่ห้ามค้าขาย แต่เป็นการคืนทางเท้าส่วนใหญ่ให้กับประชาชน ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๐ กว่าจุด เนื่องจากเกิดผลกระทบกับประชาชนทั้งปัญหาจราจร ปัญหาความสะอาด และปัญหาผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ขณะนี้ได้สั่งการเขตในพื้นที่รับผิดชอบให้เร่งจัดระเบียบให้สวยงามบริเวณคลองถม</p> <p>ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ จะเชิญผู้ประกอบการ/ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครมาประชุมเพื่อรับฟังและเสนอพื้นที่รองรับตลาดคลองถมแห่งใหม่</p>	กทม.	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี) - ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาดูร อภิชาติบุตร) - ประจักษ์ สทน. (พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์) - คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)
เส้นทางจักรยาน Bike lane	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพระสุเมรุ ถนนราชดำเนินกลาง</p>	กทม. , สส.	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี) - ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย ถนนมหาราช ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งรัดดำเนินการแล้ว</p> <p>แนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมในโครงการจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์นั้น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มจุดจอดจักรยานในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน - การประชาสัมพันธ์และกวดขันด้วยสายตรวจจักรยานเทศกิจของสำนักงานเขต - การติดตั้งที่จอดจักรยานบริเวณพื้นที่โครงการ - การลงพื้นที่ตามแนวเส้นทางลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สวนสราญรมย์ สวนนาคราภิรมย์ ท่าช้าง สนามหลวง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สวนสันติชัยปราการ วงเวียนบวรนิเวศ - การเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรในพื้นที่ - การจัดให้มีโครงการจักรยานสาธารณะเพื่อให้บริการในพื้นที่ <p>ขณะนี้อยู่ระหว่าง บชน. พิจารณากำหนดความเร็วในถนนและข้อเสนอในการบริหารจัดการโครงการ</p> <p>๒. เส้นทางจักรยานถนนสาทร กรุงเทพมหานครได้จัดทำสัญลักษณ์ช่องทางจักรยานจักรยานในถนนสาทร ตามแนวเส้นทางที่ได้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตรจากถนนพระราม ๔ ถึงถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๓. เส้นทางจักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล กรุงเทพมหานครได้จัดทำสัญลักษณ์ช่องทางจักรยานจักรยาน พร้อมติดตั้งลูกแก้วแบบไฟกะพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในถนนบางขุนเทียนชายทะเล ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตรจากกรมขนส่งพื้นที่ ๓ ถึงสะพานเชิงตาแพ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๔. เส้นทางถนนลาดหญ้าและบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่ ได้จัดทำสัญลักษณ์ช่องทางจักรยานพร้อมติดตั้งลูกแก้วแบบไฟกะพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตรจากวงเวียนใหญ่ถึงคลองสาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</u></p> <p>รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ MOU ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยดำเนินการร่วมกันตามยุทธศาสตร์ ๓ส คือ ๑) หนึ่งเส้นทาง ๒) หนึ่งสนาม ๓) หนึ่งสวน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ๙ พื้นที่นำร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัด คือ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลอัมพวา เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง</p>		<p>รร.ม.ท.</p> <p>(นายจาตุร อภิชาติบุตร)</p> <p>- ประจักษ์ สกลน.</p> <p>(พลต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</p> <p>- คณะทำงาน รร.ม.ท.</p> <p>(นายสายสุรีย์ บุนนาค)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>เทศบาลตำบลลาดเขต กาญจนบุรี เทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะช่วยในเรื่องบริหารจัดการและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยวาง Roadmap ในกลุ่มเป้าหมายทุก ๆ ๓ เดือนต้องครอบคลุม ๕๐ จังหวัดแบบเป็นรูปธรรม</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กิจกรรมจักรยานที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยทุกจังหวัดเข้ามาร่วมในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอให้พิจารณาเส้นทางจักรยานบางเส้นทางให้มีเครื่องหมายระหว่างเส้นทางจักรยานกับเส้นทางรถยนต์เพื่อความปลอดภัย เสนอให้พิจารณาจัดทำเส้นทางจักรยานบนทางเท้าที่มีความกว้างเหมาะสม กิจกรรมจักรยานที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยหากมีความชัดเจน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 		
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> การกำหนดเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กำหนดให้พื้นที่ในตำบล อำเภอของจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด เป็นพื้นที่เขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลและประสานการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยในส่วนกลางมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยประสานงานการลงทุนให้กับนักลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างประเทศ สำหรับในภูมิภาคมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานและให้ข้อมูลในการลงทุน 	สป.มท. (สบจ.) ยผ.	- ผู้ช่วยเลขานุการ ร.ม.ท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์ OSS (ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมุกดาหาร ตราด และหนองคาย ตั้งอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด - จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - จังหวัดตากมี ๒ แห่ง คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์ OSS ส่วนหน้า และอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด เป็นศูนย์ OSS ในระดับพื้นที่ ณ แม่สอด - จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว ในศูนย์ราชการจังหวัด <p>๒.๓ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ OSS จำนวน ๑ - ๒ คน สำนักงาน BOI จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ OSS โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่ศูนย์ OSOS (One Start One Stop Investment Centre) ของสำนักงาน BOI เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ OSS</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยจะต้องมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงกลาโหม ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว</p> <p>การดำเนินงานในลำดับต่อไปของกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งให้จังหวัด ๑๐ จังหวัด สำรวจพื้นที่ที่พร้อมให้เอกชนใช้ประโยชน์ และยืนยันพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือก่อน โดย สบจ.สป. (ศูนย์ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกระทรวงมหาดไทย : ศศพ.มท.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าภาพในขั้นต้น เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ดินที่พร้อมให้เอกชนใช้ประโยชน์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป <p><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนทล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ขณะนี้จัดทำผังเมืองแล้วเสร็จ ๓ พื้นที่ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - เมืองสะเดา บทบาทของด่านเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การบริหารและบริการ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- ด้านชายแดนสะเดา บทบาทของด่าน เป็น Gateway เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนน</p> <p>- ด้านชายแดนปาดังเบซาร์ บทบาทของด่าน เป็น Gateway เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางราง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ พื้นที่ ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง</p> <p>ประเภทที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ ๓๗๐.๑๗๓ ไร่ ๒. พื้นที่เขต ส.ป.ก. ๓๖,๘๘๑.๑๐๔ ไร่ ๓. พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ๑๑๖,๗๖๒.๓๘๖ ไร่ ๔. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ๕๓,๙๒๑.๔๕๐ ไร่ ๕. พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓๕,๔๔๒.๒๗๐ ไร่ <p>๒. การออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้จัดทำผังเมืองแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมืองมุกดาหาร บทบาทของด่าน ศูนย์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน (ค้าปลีก-ส่ง) ศูนย์กระจายสินค้า จุดผ่านแดน - อำเภอห้วยใหญ่ บทบาทของด่าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศูนย์โลจิสติกส์ และกระจายสินค้ารองรับการพัฒนา - อำเภอดอนตาล บทบาทของด่าน ศูนย์กลางการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน และ OTOP <p>ประเภทที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เขตนิคมสหกรณ์ ๕๓,๑๑๘.๔๒๖ ไร่ ๒. พื้นที่เขตนิคมสร้างตนเอง ๖๐,๖๐๖.๖๒๐ ไร่ ๓. พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ ๑,๖๔๗.๔๙๓ ไร่ ๔. พื้นที่เขต ส.ป.ก. ๓๔,๒๔๒.๕๘๓ ไร่ ๕. พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ๗๖,๘๖๓.๑๗ ไร่ ๖. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ๑๙,๓๖๙.๓๕ ไร่ ๗. พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๖๔,๔๘๘.๒๘ ไร่ <p>๓. การออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อำเภอแม่ระมาด บทบาทของด่าน (Green Industry City) ศูนย์กลางรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม แหล่งแรงงานเชื่อมโยงตลาดผู้ซื้อผู้ผลิตเชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยวตอนเหนือ - อำเภอแม่สอด บทบาทของด่าน (Welcome to Gateway City) เมืองหน้าด่าน ศูนย์กลางการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมชายแดน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และจุดเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวในพม่า - อำเภอพบพระ บทบาทของด่าน (Research & Development City) ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร และแรงงานวิชาชีพระดับสูง และ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ศูนย์กลางวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p> <p>ประเภทที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่นิคมสหกรณ์ ๔๓,๓๐๖.๕๖๘ ไร่ ๒. พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ ๑,๘๗๖.๙๙๘ ไร่ ๓. พื้นที่เขต ส.ป.ก. ๓๐๐,๔๘๗.๙๖๗ ไร่ ๔. พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ๘๒๘,๑๖๖.๔๙๐ ไร่ ๕. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ๗๗๒,๖๐๙.๕๐๓ ไร่ <p>๔. การออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม ๔ ตำบล ของอำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้แก่ ต.บ้านไร่ ต.ป่าไร่ ต.ท่าข้าม และ ต.ผักขะ เนื้อที่ ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร</p> <p>ระยะที่ ๑ เปิด ๒ ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านบ้านคลองลึก บทบาทของด้าน ตลาดการค้าชายแดน บริการด้านการท่องเที่ยว ขนส่งสินค้าระดับพื้นที่ - ด้านป่าไร่ บทบาทของด้าน ศูนย์โลจิสติกส์ คลังสินค้า ขนส่งต่อเนื่องระดับประเทศ <p>ระยะที่ ๒ เปิด ๓ ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านบ้านคลองลึก (ต่อเนื่อง) - ด้านป่าไร่ (ต่อเนื่อง) - ด้านหนองเอียน บทบาทของด้าน คลังสินค้า การค้าชายแดน ขนส่งระดับพื้นที่ <p>ประเภทที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เขตนิคมสร้างตนเอง ๒๙,๔๙๐.๑๖๗ ไร่ ๒. พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ ๗๖๓.๙๘๑ ไร่ ๓. พื้นที่เขต ส.ป.ก. ๓๑,๓๐๗.๐๕๗ ไร่ ๔. พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ๗๕,๕๕๑.๖๙ ไร่ ๕. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ๖๕,๐๗๓.๙๑ ไร่ <p>๕. การออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม ๓ ตำบล ของอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ได้แก่ ต.ไม้รูด ต.คลองใหญ่ ต.หาดเล็ก เนื้อที่ ๕๐.๒ ตารางกิโลเมตร โดยมีบทบาทบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์โลจิสติกส์ และคลังสินค้าประตูการค้าชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน</p> <p>ประเภทที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ๗๙๘.๔๑๖ ไร่ ๒. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ๑๔๙.๐๙๙ ไร่ ๓. พื้นที่เขตป่าชายเลน ๑๔๑.๗๖๑ ไร่ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอให้ สบจ.สป. ประธานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เพิ่มเติม จ.หนองคาย ๕ อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.โพนพิสัย และ อ.สระใคร รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อม เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งต่อไป</p> <p>๒. ผลความก้าวหน้าของงานสำคัญและเป็นวาระของรัฐบาลต้องรายงานให้ที่ประชุมวันพุธทราบ</p> <p>๓. ให้จังหวัดอื่น ๆ ที่จะกำหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ OSS (ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)</p> <p>๔. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมข้อมูลพื้นที่ และกำหนดจุดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพการถือครองที่ดิน โดยประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมพิจารณากำหนดจุดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ แล้วจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมต่อไป</p> <p>๕. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานงานกับ การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การขยายระบบประปา และไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. การขอรับการตรวจลงนามแบบ Multiple Visa ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p> <p><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอให้ทุกกรม ทูกรัฐวิสาหกิจ ประสานงานกับ ศูนย์ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทย (ศศพ.มท.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๓. ขอให้ นำผลการประชุมกำหนดจุดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเสนอในที่ประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพุธด้วย</p>		
<p>การดำเนินงาน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน</p>	<p><u>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</u></p> <p>๑. การดำเนินงาน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้จัดให้มีการประชุมรวม ๓ ครั้ง ซึ่งมีผลการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน - แผนผังขั้นตอนการจัดที่ดิน - หลักเกณฑ์การจัดที่ดินของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน 	<p>ทด.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการจัดที่ดินโดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในคณะกรรมการจัดที่ดิน</p> <p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดในพื้นที่นำร่อง ๔ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมพร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ครอบครองทำกินอยู่ตามเอกสารที่คณะกรรมการจัดที่ดิน (กรมป่าไม้) ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๒. ปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์ขนาดพื้นที่ - คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินตามหลักเกณฑ์คนยากจนที่ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาทต่อคนต่อปี - การให้อำนาจแก่คณะกรรมการ คณะทำงานประจำจังหวัดในการพิจารณาความเหมาะสม <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจข้อมูล (๑) ที่ตั้งของพื้นที่ (๒) การครอบครองที่ดิน และ(๓) สิทธิการได้มาในที่ดิน เช่น ส.ป.ก. เป็นต้น</p> <p>๒. ให้กรมที่ดินพิจารณาคำนิยามในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินให้มีความชัดเจน กรณีรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน</p>		
<p>การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. ข้อมูลทั่วไปของภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ มีแผนที่เกี่ยวข้อง คือ แผนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และแผนที่สึนามิ เนื้อหาประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยง และแนวทางปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผ่นดินไหว พื้นที่ที่มีความเสี่ยง คือ พื้นที่ตามรอยเลื่อน ๑๔ รอยเลื่อน (ภาคเหนือ ๙ รอยเลื่อน ภาคกลางและภาคตะวันตก ๓ รอยเลื่อน และภาคใต้ ๒ รอยเลื่อน) ทั้งนี้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ จึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ และการให้ความช่วยเหลือ - สึนามิ พื้นที่ที่มีความเสี่ยง แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> (๑) ฝั่งอันดามัน ๖ จังหวัด หากเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนที่หมู่เกาะนิโคบาร์มากกว่า ๙ ริกเตอร์ จะเกิดสึนามิสูง ๒-๑๕ เมตรและถึงประเทศไทยภายในเวลา ๒ ชั่วโมง (๒) ฝั่งอ่าวไทย ๑๖ จังหวัด หากเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนที่ประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า ๙ ริกเตอร์ จะเกิดสึนามิสูง ๒ เมตรและถึงประเทศไทยภายในเวลา ๑๐ ชั่วโมง 	<p>ปภ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การแจ้งเตือน กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น พร้อมทั้งแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์และประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อพยพ</p> <p>บทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ้าระวัง และฝึกซ้อมแผนร่วมกับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น - แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า - แจ้งเตือนปฏิบัติ - อพยพประชาชน <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งระบบและกลไกการแจ้งเตือนภัยโดยให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น</p> <p>๒. ขอให้มีระบบ recheck ข่าวหรือเรื่องที่แจ้งประชาชน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. ขอให้จัดทำข้อมูลสรุปกลไกการแจ้งเตือนสึนามิ และการอพยพ เช่น พื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนหอกระจายข่าว ผังการอพยพ จำนวนจุดหลบภัย (Shelter) สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น</p>		
การเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งให้จังหวัดปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ในกรณีที่วงเงินในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดไม่เพียงพอ ให้รีบดำเนินการขอขยายวงเงินทศรองราชการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว เมื่อกรมได้รับแล้วหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ก็จะรีบจัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน ๑ วัน เพื่อจะได้ขยายวงเงินให้จังหวัดต่อไป</p>	ปก.	
เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. บัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card) (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>ปัจจุบันบัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card) แบ่งตามการบรรจุข้อมูล ๒ ประเภท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) มีข้อมูลของประชาชนครบถ้วน เช่น สิทธิตาม สปสช. เป็นต้น ๒) มีข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลการเสียภาษี เป็นต้น <p>ในการนี้ หากหน่วยงานอื่น ๆ ต้องการให้มีข้อมูลของประชาชน</p>	ปก.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ครบถ้วนเพื่อสามารถใช้ข้อมูลได้ กรมการปกครองจะเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เห็นชอบ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อหาข้อสรุปต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>ขณะนี้ มีประเด็นปัญหาในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๒ ประเด็น คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดข้อผูกพันในการดำเนินงาน เช่น การให้สัมปทาน ค่าขนส่ง (shipping fee) เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ดำเนินการ - หน่วยงานที่ต้องจัดทำค่าของบประมาณเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ ตามกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในการตั้งค่าของบประมาณดังกล่าว <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย</p> <p>๓. ระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>ขณะนี้ อยู่ในเฟสที่ ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจัดหาผู้รับจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินและแผนที่ตามมาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ ลงระบบ คาดว่าจะใช้เวลา ๒ ปี จึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้จัดทำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p> <p>๔. แผนงาน ๓ เดือนถัดไป (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณานโยบายที่เป็นพิเศษเพิ่มเติม</p>	<p>สธ.</p> <p>ทด.</p> <p>สป.มท. (สนผ.)</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๗ น.